

๑๗.Price	ไพรซ์	ราคา
๑๘.License	ไล-เซนซ	ใบอนุญาต
๑๙.Products	โปรดักท์	สินค้า
๒๐.Police station	โพลิช-สเตชัน	สถานีตำรวจ
๒๑.Control	คอน-โทรล	การควบคุม
๒๒.Excise Technical Officer	เอ็กไซซ-เท็คนิเชี่ยล-อ็อบฟิเซอ	นักวิชาการสรรพสามิต
๒๓.Chewing Tobacco	เชวิ้ง-ทะแบคโค	ยาเคี้ยว
๒๔.Comparison	คอมพาริสัน	การเปรียบเทียบ

๕.๓ ขอให้ระงับการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต

นางสุจินดา-ศิริพล-เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอให้ระงับการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๑/๒๐๑๘๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ระงับการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันที่ซื้อขายในราชอาณาจักร และขนส่งไปยังพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีปบริเวณทะเลอ่าวไทย แจ้งให้กรมสรรพสามิตชะลอการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตของบริษัท เซฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่อาจขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ซื้อจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในราชอาณาจักรเพื่อขนส่งไปยังพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีปบริเวณอ่าวไทยไว้ก่อนเพื่อรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความว่า “ราชอาณาจักร” ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายศุลกากร และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำของออกไปยังพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ทางทะเลนอกทะเลอาณาเขต และการนำของออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งต่อมากรมศุลกากรได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๓/๑๓๐๔๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขอให้กระทรวงการคลังแจ้งผลการประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากรกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้กรมสรรพสามิตทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเกี่ยวกับการคืนภาษีสรรพสามิตในกรณีดังกล่าว และกระทรวงการคลังได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า กรมศุลกากรได้ให้บริษัทเซฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้รับสัมปทานจากรัฐตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ ซึ่งได้ซื้อน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมัน Star Petroleum Refining Public Company เพื่อนำไปใช้ที่แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีป ปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าวออกไปเป็นพิธีการส่งออก เนื่องจากเห็นว่าแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และได้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จนกระทั่งมีปัญหาโต้แย้งหรือเกิดข้อสงสัยจากเจ้าพนักงานศุลกากร บุคคล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า การปฏิบัติพิธีการดังกล่าวถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากถ้าถือเป็นพิธีการส่งออกก็จะส่งผลไปถึงสิทธิในการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต และเงินที่จะต้องนำส่งเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้ยังแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่ถ้าต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรอื่นที่มีใช่ส่งออกก็จะอาจทำให้ไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต และจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าว รวมทั้งฐานในการคำนวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย กระทรวงการคลังจึงได้รับฟังความเห็นจากส่วนราชการต่าง ๆ และร่วมกันวิเคราะห์บริบทของคำว่า “ราชอาณาจักร” ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ เพื่อพิจารณาคำว่า “ราชอาณาจักร” ตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช ๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ และเห็นว่ายังไม่ปรากฏว่ามีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาหรือแนวการตอบข้อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาที่วินิจฉัยไว้โดยตรงเกี่ยวกับปัญหาการส่งสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปยังแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่ากรมศุลกากรได้เคยหารือประเด็นนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วครั้งหนึ่ง และได้รับแจ้งว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาในทางปฏิบัติกรมศุลกากรควรหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการต่างประเทศให้ได้ข้อยุติตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดินเสียก่อน เมื่อหารือแล้วหากยังมีปัญหาทางกฎหมายที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป และหลังจากนั้นกรมศุลกากรก็ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยสามารถสรุปผลการประชุมได้ว่าการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งของระหว่างชายฝั่งในราชอาณาจักรและพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่นอกทะเลอาณาเขต จะพิจารณาจากของที่จะมีการส่งเป็นหลัก กล่าวคือหากเป็นของเพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียมแล้ว ให้ถือว่าพื้นที่สัมปทานในบริเวณดังกล่าวเป็นราชอาณาจักรไทย ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการค้าชายฝั่งโดยอนุโลมขอให้กรมสรรพสามิตระงับการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตในกรณีดังกล่าวไว้ก่อน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ให้กรมศุลกากรพิจารณาดำเนินพิธีการศุลกากรที่เหมาะสมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารและจัดเก็บภาษีของรัฐและการประกอบธุรกิจของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๘ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูพาน)  
พนักงานประจำสำนักงาน

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางศรินรัตน์ ชัยเอกมงคลเลิศ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางศรินรัตน์ ชัยเอกมงคลเลิศ)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ